

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๕๓๖๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามบัญชีนวัตกรรมไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการหารือจากจังหวัดนครพนม ในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยจังหวัดนครพนมมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการปรับลดงานตามบัญชีนวัตกรรมเดิมจากที่เคยได้เสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการเพิ่มงานเป็นรายการตามบัญชีนวัตกรรมใหม่และยังมีคุณลักษณะของงานบางรายการไม่เป็นไปตามบัญชีนวัตกรรมไทย จึงขอหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือรายละเอียดของเงินจัดสรรสำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามบัญชีนวัตกรรมไทย ให้กระทำได้เฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องจัดทำรายงานเชิงเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือรายละเอียดของเงินจัดสรรดังกล่าว ซึ่งแสดงผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดชัดเจนถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนและทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ จังหวัดอาจแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความถูกต้อง จำเป็น และเหมาะสมตามข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดต่อไป

๒. ให้จังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลคำนึงถึงสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อไม่ให้กระทบกับสัดส่วนภาพรวม เนื่องจาก สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/๓. เพื่อเป็นการ...

๓. เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐและเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการที่ได้รับจัดสรร โดยให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในภาพรวมประเทศตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ ขอให้จังหวัดกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนและทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤช โฆษาศิริไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน ฅฅฅ ๐๘ ๐๑๒๓ ๑๕๑๖ / ฅฅฅฅฅ ๐๘ ๒๖๙๔ ๙๔๕๑